



ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน  
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕)  
และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔)

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔) ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกุลพัชร ภูมิใจรอด)  
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์  
แบบท้ายประกาศ บจธ. ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	วัน/เวลาสอบสัมภาษณ์	สถานที่สอบสัมภาษณ์
๑	นายสิทธิโชค แสงมา	วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป	ห้องประชุม บจธ. ชั้น ๙
๒	นายยศวีร์ สารวิงศ์จันทร์		

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	วัน/เวลาสอบสัมภาษณ์	สถานที่สอบสัมภาษณ์
๑	นายอธิรัฐ แก้วหนูนวล	วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป	ห้องประชุม บจธ. ชั้น ๙
๒	นายชาญณรงค์ โปทา		
๓	นางสาวพรจิรา ผลเหม		

หมายเหตุ : ๑. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตนและลงทะเบียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

๒. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โปรดแต่งกายให้มีความสุภาพเรียบร้อย

๓. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมาก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที โดยการสัมภาษณ์จะดำเนินการตามลำดับที่และเวลาตามลำดับ

๔. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำเอกสารการประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วยได้ อาทิ Portfolio , Resume, เอกสารประกอบการสมัคร (ฉบับจริง) เป็นต้น

๕. เนื่องจากสถานที่จอดรถของ บจธ. มีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถให้กับผู้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบจัดสรรเวลาการเดินทาง รวมถึงวิธีการเดินทาง และศึกษาเส้นทางในการเดินทางมายังสถานที่สอบ เพื่อประโยชน์ของผู้สอบเอง

ผู้ประสานงาน : นายวศิน ชันธิสิทธิ์ โทร ๐๘๓-๐๙๒-๕๖๙๕ , ๐๒-๒๗๘-๑๖๔๘ ต่อ ๔๒๑

\*\*\*\*\*